
Aðalfundur 21.október 2024 

Á fundinum voru mættir: Fanný Guðbjörg Jónsdóttir, Silja Ívarsdóttir, Lilja Vattnes 
Bryngeirsdóttir og Svanhvít Friðriksdóttir aðstoðarleikskólastjóri. Á fundinn vantaði Maríu 
Ósk Sverrisdóttur. 

• Byrjað var að fara yfir helstu hlutverk foreldraráðs ásamt því að skoða og fara yfir 
starfsreglurnar.  

• Rætt var um starfsáætlun skólaársins og sem foreldraráð samþykkir að hausti en 
foreldraráð seinasta skólaár var búið að samþykkja hana í ár.  

• Einnig var rætt um skólanámskránna sem verður endurskoðuð á þessu ári og 
foreldraráð mun koma að yfirferð á henni.  

• Einnig var rætt almennt um skólastarfið og hvernig daglegt starf hefur farið af stað 
í haust ásamt því að fara yfir skóladagatalið. 


